

ม.หัวเฉียวฯ จับมือ 18 เพื่อนบ้าน โครงการหันกล้อส่งใจช่วยตร.

ถือเป็นอีกมหาวิทยาลัยตัวอย่างที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของชุมชนแวดล้อม กับโครงการ “1 กล้อ 1 สถานประกอบการ” ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ที่ได้สร้างเครือข่ายชุมชนดูแลชุมชนนาร่องใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเสมือนเป็นเพื่อนบ้านรอบรั้วมหาวิทยาลัย

มฉก. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและผู้นำชุมชนในอ.บางพลี ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรบางพลี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง กำนันตำบลบางโฉลง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และสถานประกอบการนาร่องรอบมหาวิทยาลัย 18 แห่ง ซึ่งได้ปรับมุมกล้อวงจรปิดไปยังถนนสาธารณะ

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่เป็นของขวัญที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบให้ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนของ จ.สมุทรปราการ และภาคตะวันออก เพื่อสร้างบัณฑิตมารับใช้สังคม และเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ ติดตั้งกล้อ CCTV ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีการตรวจสอบกล้อทุกวันให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เมื่อติดตั้งแล้วลดการทำผิด ไม่ซื้อสัตย์ หรือการขโมย เป็นประโยชน์ช่วยเหลือบ้านเมือง

และสถานีตำรวจในการค้นหาคนร้าย โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยสังคม ไม่ต้องการเป็นภาระสังคม

พ.ต.อ.รักศักดิ์ เหมจินดา รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางพลีได้กล่าว ถึงโครงการนี้ว่า ทุกคดีหัวใจสำคัญ



ของความสำเร็จมาจากกล้อวงจรปิดเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมาก เป็นหลักฐานชั้นดีที่ผ่านมา มฉก.มีโครงการดีๆ ที่เป็นบุญเช่น กำหนด Zoning ควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์และอบายมุขรอบสถาบัน

“และโครงการ 1 กล้อ 1 สถานประกอบการ ซึ่งตรงกับความคิดของผมคือ 1 กล้อ 2 ถนน เพียงแค่หันกล้อส่งถนนนิดเดียวแต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากมาย ทุกวันนี้เราสำรวจกล้อวงจรปิดประมาณ 7-8 พันตัว และนำมากำหนดจุดบน

Google Map เราแบ่งภารกิจเพื่อประชาชนเหนื่อยไม่เป็นไร ถ้าหยุดจะติดตามยากไม่ขออะไรมากครับ ขอแค่หันกล้อวงจรปิดไปส่องถนนก็เป็นหลักฐานชั้นดีที่สามารถพิชิตคดีได้”

โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก 18 สถานประกอบการรอบรั้วมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอพักเอกอารี, บริษัทเตี้ยกู่ยฮวดลิฟวิ่งเพลส, กิตตินคร รีสอร์ท, บริษัทดีซีเค แลนด์, The Impress, ร้านก๊วยฮวนพร, โรงแรม H5, ดึก Emtee Room,



บริษัท ศิริสมัย, หอพัก U-House, ตลาด
 จันทร์เจริญ, ร้าน 59 ขจรกิตต์, ร้านกฤษ
 ฮาร์ดแวร์, ร้านข้าวสารเอกชีวิน, ร้านทอง
 ศรีวารี, ตึกนายโจ, ตลาดแก้ววรรณะ และ
 ร้านทองพันซัง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสวมหมวก
 นีรภัย 100% ที่ มฉก.เดินหน้ามาตั้งแต่ปี
 2557 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการ
 เสียชีวิต โดยมีการมอบรางวัล“วิมลทอง
 คำ” ให้วันจักรยานยนต์สาธารณะที่ผู้ใช้
 บริการให้คะแนนสูงสุดในด้านความปลอด
 ภัยและการให้บริการที่ดีจาก 16 วินรอบรั้ว
 มฉก. ในโครงการสวมหมวกนีรภัย 100%

วันจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีคะ
 แนนสูงสุด จะได้รับรางวัลหมวกทองคำ
 เกียรติบัตร ป้าย “วิมลทองคำ” และ
 หมวกคลุมผมอ่อนสำหรับสวมก่อนสวม
 หมวกนีรภัยสำหรับบริการผู้โดยสาร ซึ่งผล
 การมอบรางวัลชนะเลิศแก่วันจักรยานยนต์
 สาธารณะ 2 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 1 คือ วิน
 เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 คือ วินเที่ยง
 ธรรม และครั้งล่าสุดนี้ เป็นครั้งที่ 3 ได้แก่
 วินปากซอยวัดศรีวารีน้อย